

THI THIẾT KẾ ÁP PHÍCH

Thị trưởng LaToya Cantrell và Hội đồng Thành phố New Orleans đang tìm kiếm các thiết kế áp phích để khuyến khích việc đeo khẩu trang ở New Orleans! Phần thưởng sẽ được trao cho các học sinh New Orleans cho các thiết kế đoạt giải nêu bật tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang đúng cách để giúp ngăn chặn việc gia đình và bạn bè bị ốm do COVID-19. Áp phích đoạt giải sẽ được đăng trong chiến dịch toàn thành phố khuyến khích đeo khẩu trang.



NHỮNG AI: Các học sinh/sinh viên New Orleans từ Lớp 4 - Đại học (tính vào năm học 2020-2021)

CÁCH NỘP BÀI DỰ THI: (1) Gửi bài dự thi của bạn tại Rosa F. Keller Library, 4300 S. Broad Avenue - hãy gọi số 504-596-2660 để được hướng dẫn, (2) Gửi file đính kèm theo e-mail tới postercontest@nola.gov, hoặc (3) gửi Thư tới: Office of Councilmember Helena Moreno, 1300 Perdido Street, Room 2W40, New Orleans, LA 70112. **Hãy nhớ gửi kèm thông tin liên hệ bắt buộc như được liệt kê dưới đây.**

KÍCH THƯỚC: Bài dự thi không được lớn hơn cỡ 11x17. Tất cả các bài dự thi phải là tác phẩm hai chiều.

CÁC HẠN CHẾ: Chỉ một thiết kế mỗi học sinh. Chúng tôi rất mong được nhận các thiết kế bằng Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, và Tiếng Việt. Các hình ảnh ghép, hình ảnh tô lại hay ảnh sao chép photocopy sẽ bị loại.

BẮT BUỘC: Ngoài thiết kế áp phích, tất cả các bài dự thi phải có tên, số điện thoại, và/hoặc email của Phụ huynh/Người Giám hộ nếu học sinh dưới 18 tuổi. Đối với tất cả các lứa tuổi, hãy nhớ ghi tên, tuổi, và cấp lớp của học sinh (tính vào năm học 2020-2021).

HẠN CHÓT: 20 Tháng Bảy, 2020 lúc 5pm CST. Những người đoạt giải sẽ được công bố vào 27 Tháng Bảy, 2020 qua kênh truyền thông xã hội của Thành phố New Orleans.

QUÝ VỊ CÓ THẮC MẮC: Hãy gửi e-mail tới postercontest@nola.gov.



City of New Orleans
Mayor LaToya Cantrell



Mayor's Office
of Youth & Families

THI THIẾT KẾ ÁP PHÍCH

BẮT BUỘC: Ngoài thiết kế áp phích, tất cả các bài dự thi phải có các thông tin sau đây, nếu không sẽ bị loại.

Tên Học sinh (bắt buộc):

Tuổi của Học sinh (bắt buộc):

Cấp lớp hoặc năm thứ mấy ở Đại học - Năm Học 2020-2021 (bắt buộc):

Tên Phụ huynh/Người giám hộ (bắt buộc):

Số Điện thoại của Phụ huynh/Người Giám hộ (bắt buộc):

E-Mail của Phụ huynh/Người Giám hộ (không bắt buộc):

Đối với sinh viên đại học, hãy ghi Số Điện thoại/Địa chỉ E-mail: